

CHÍNH PHỦ**CHÍNH PHỦ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 45/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2007

NGHỊ QUYẾT**về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu,
tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XII**

Sáng ngày 05 tháng 8 năm 2007, Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XII họp phiên đầu tiên bàn và quyết nghị các vấn đề sau:

1. Chính phủ thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XII do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình.

Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XII được xây dựng trên tinh thần quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X, đã được Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XII. Để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ giao:

a) Các Bộ trưởng của các Bộ mới (Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông;

Bộ Y tế; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) có trách nhiệm phối hợp ngay với các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ nhiệm kỳ Khóa XI có liên quan để tiến hành bàn giao nguyên trạng tổ chức, biên chế, tài chính và tài sản của các cơ quan, đơn vị được chuyển giao vào Bộ mình phụ trách; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng Nghị định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ mình phụ trách để trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2007.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện ngay việc cấp con dấu mới đối với các Bộ: Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và truyền thông.

Các cơ quan thuộc Chính phủ được sắp xếp vào các Bộ tương ứng được tiếp

tục sử dụng con dấu cũ cho đến khi Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ có hiệu lực.

Đối với các Bộ có thay đổi Bộ trưởng thì Bộ trưởng mới và Bộ trưởng cũ phải tiến hành bàn giao công việc ngay để bảo đảm chỉ đạo điều hành liên tục các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Bộ.

b) Giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2007 ban hành các văn bản:

- Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, thay thế Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002;

- Nghị định của Chính phủ về việc: chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyển Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn Giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ;

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc: chuyển chức năng quản lý nhà nước và các tổ chức, đơn vị tương ứng của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (nhiệm kỳ Khóa XI) sang các Bộ có liên quan; chuyển chức năng quản

lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Bộ Văn hóa - Thông tin (nhiệm kỳ Khóa XI) sang Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Bộ Nội vụ hướng dẫn các Bộ, cơ quan, đơn vị bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu lưu trữ; Bộ Tài chính hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận về tài chính, tài sản và phối hợp với Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phương án bố trí, điều chuyển trụ sở của các Bộ, cơ quan bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

c) Ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ giữ nguyên tên gọi, nhưng cần điều chỉnh, bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan mình phụ trách, trình Chính phủ trong tháng 9 và tháng 10 năm 2007.

- Bộ Nội vụ trình Chính phủ Nghị định về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện để kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn ở địa phương, bảo đảm đồng bộ theo cơ cấu của Chính phủ Khóa XII, trong tháng 10 năm 2007.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối

hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện trong tháng 10 và tháng 11 năm 2007.

2. Về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2007 và một số công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Tình hình kinh tế - xã hội trong 7 tháng đầu năm vẫn tiếp tục phát triển theo hướng tích cực và duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng khá. Sản xuất nông nghiệp ổn định. Kim ngạch xuất khẩu tăng 19,6%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 55% dự toán cả năm, cao hơn so với các năm trước. Các hoạt động văn hóa, xã hội được đẩy mạnh và có nhiều tiến bộ. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp, các ngành triển khai khẩn trương theo Chương trình hành động của Chính phủ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị, xã hội ổn định.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh trong nông nghiệp đang diễn biến phức tạp, nhập siêu còn lớn, chỉ số giá 7 tháng tăng cao, tình hình tai nạn giao thông vẫn chưa được kiểm chế... Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm

2007, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo đồng bộ, toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ đã đề ra trong Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 và các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lưu ý một số công tác sau đây:

- Kiểm soát chỉ số tăng giá cả hàng hóa là nhiệm vụ hàng đầu, các Bộ, cơ quan thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách kiểm chế tốc độ tăng giá thị trường được đề ra trong Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, duy trì mức lạm phát trong tầm kiểm soát của Nhà nước; tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới về cơ chế quản lý giá, nhất là giá những mặt hàng thiết yếu, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng đầu cơ và gian lận thương mại.

- Duy trì ổn định các cân đối vĩ mô tập trung tháo gỡ khó khăn, ách tắc để phát triển sản xuất, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là các công trình sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước. Trong sản xuất nông nghiệp cần điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phù hợp để tránh được dịch bệnh; quy hoạch mạng lưới giết mổ gia súc, gia cầm. Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, chi

đạo quyết liệt để dập tắt các dịch bệnh với người, dịch cúm gia cầm và dịch bệnh khác đối với gia súc và cây trồng.

- Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất hàng hóa cho xuất khẩu, hạn chế nhập siêu; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để từng bước cân đối vững chắc xuất, nhập khẩu.

- Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai khẩn trương, đồng bộ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách kiểm

chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống thiên tai, bão lũ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng